

Sản phẩm an toàn hơn



Lựa chọn sản phẩm an toàn hơn tại nơi làm việc giúp nhân viên giảm tiếp xúc với các chất độc hại. Hóa chất độc hại là nguyên nhân gây nên một loạt vấn đề về sức khỏe, bao gồm da nổi mẩn, kích ứng mắt và đau đầu, cũng như nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn như tổn thương các cơ quan trong cơ thể và tăng nguy cơ ung thư. Các hóa chất này được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm Quý vị có thể tiếp xúc tại nơi làm việc - như chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ hoặc một số dung môi nhất định.

Nhiều doanh nghiệp tại quận King đã chọn chuyển sang các sản phẩm an toàn hơn để bảo vệ con người và môi trường. Dưới đây là một số cách để dễ dàng thực hiện chuyển đổi:

1 Chọn sản phẩm có nhãn Safer Choice (tạm dịch: Lựa chọn toàn hơn).



Safer Choice là nhãn được EPA chứng nhận giúp xác định các sản phẩm an toàn hơn. Những sản phẩm này mang tính an toàn nhất trong nhóm, đã trải qua quá trình kiểm tra sản phẩm khắc khe của EPA. Mọi thành phần đều phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.

Chọn các mặt hàng có nhãn Safer Choice là một cách đơn giản để hạn chế phơi nhiễm và đảm bảo sức khỏe nhân viên và môi trường.

Nhãn Safer Choice gồm nhiều loại sản phẩm – từ chất tẩy rửa đa năng, đến sản phẩm chăm sóc vật nuôi, xà phòng rửa chén bát và chất tẩy dầu mỡ. Tìm kiếm trong danh sách sản phẩm tại:

www.epa.gov/saferchoice/products.

2 Tìm các từ báo hiệu.

Nếu lựa chọn sản phẩm có nhãn Safer Choice không khả thi, hãy tìm hiểu cách xác định các từ báo hiệu. Luật liên bang bắt buộc tất cả sản phẩm nguy hại phải có các từ báo hiệu. Các từ này cho biết một sản phẩm có thể gây hại theo những cách khác nhau – như ăn mòn, dễ cháy hay độc hại. Tránh các sản phẩm có từ **CAUTION**, **WARNING**, **DANGER**, hoặc **POISON** (tạm dịch: THẬN TRỌNG, CẢNH BÁO, NGUY HIỂM hoặc ĐỘC HẠI) trên nhãn. Nếu Quý vị không thể tránh những nhãn này, hãy chọn những sản phẩm chỉ có từ **CAUTION** hoặc **WARNING** để hạn chế rủi ro.

3 Liên lạc phòng Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp để được thẩm định miễn phí.

Phòng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các sản phẩm dùng thử miễn phí; tư vấn về lựa chọn sản phẩm an toàn hơn; và voucher để hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm an toàn hơn. Doanh nghiệp có thể được hoàn trả 75% chi phí, hoặc lên đến \$599.



Lau dọn với sản phẩm an toàn hơn trong cộng đồng: Đội ngũ quản lý tại Auburn Square Apartments

Quản lý chung cư Auburn Square Apartments, Robin Dyer, đã bắt đầu làm việc với Cơ quan Quản lý Nhà ở quận King (King County Housing Authority) từ hơn một thập kỷ qua. KCHA cung cấp các lựa chọn về nhà ở cho người có thu nhập thấp. Robin nhận thấy cô sử dụng nhiều chất tẩy rửa, sản phẩm giặt giũ và xà phòng các loại như một phần trong phạm vi trách nhiệm quản lý tòa nhà. Robin cảm thấy có trách nhiệm cao với những người thuê nhà, và phải đến khi Chương trình quản lý chất thải nguy hại liên lạc với cô vào năm 2012, Robin mới nhận ra rằng nhiều sản phẩm mà cô tiếp xúc hàng ngày gây nhiều rủi ro về môi trường và sức khỏe đối với cư dân cũng như nhân viên của cô.









Robin đã tận dụng dịch vụ tư vấn miễn phí tại chỗ của phòng Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, giúp đánh giá các sản phẩm nguy hại mà cô tiếp xúc và cách để chúng không xâm nhập vào cống thoát nước mưa và môi trường của chúng ta. Phòng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cũng giúp cô phổ biến thông tin này đến cư dân bằng tờ rơi, chương trình giáo dục, bộ dụng cụ dọn vệ sinh và các tài liệu hỗ trợ khác.

"Tôi có thể thấy sự thay đổi về sức khỏe cảnh quan. Chúng tôi có ong mật, và tất cả các loại chim. Tôi có thể nhìn thấy sự khác biệt đang tạo ra, bằng chính mắt mình!"

Robin cũng nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của cư dân. Thiết lập các thực hành an toàn, thân thiện với môi trường rất quan trọng đối với cộng đồng cư dân tại Auburn Square. Robin hiện chỉ sử dụng các nhà thầu EnviroStar cho tòa nhà; trước COVID, cô còn thường xuyên tổ chức các đại hội tái chế, một sự kiện nhằm thúc đẩy thực hành tái chế tốt nhất trong cộng đồng.

"[Quận] đã đánh giá những gì chúng tôi đang làm và chỉ cho chúng tôi biết cách để làm tốt hơn nữa", Robin chia sẻ, hy vọng tiếp tục truyền đạt tới cư dân về các lựa chọn sản phẩm an toàn hơn.

Đọc nhãn giúp xác định các lựa chọn sản phẩm an toàn hơn cho nơi làm việc

An toàn nhất 	Đủ an toàn 	Có thể có hại 	Có hại nhất – hãy tránh dùng 
Tim sản phẩm có các biểu tượng này ở mặt trước hoặc mặt sau.	Hãy đọc nhãn sản phẩm. Sản phẩm KHÔNG có các chữ CAUTION, WARNING, DANGER hoặc POISON .	Hãy đọc nhãn sản phẩm. Sản phẩm có các chữ CAUTION hoặc WARNING	Hãy đọc nhãn sản phẩm. Sản phẩm có các chữ DANGER hoặc POISON gây hại nhất cho Quý vị và gia đình
			



Nhân viên khu nhà Argyle Apartments của KCHA, chụp hình cùng các sản phẩm tẩy rửa Safer Choice và bộ dụng cụ xử lý cháy đổ miễn phí do phòng Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp. Argyle Apartments là một doanh nghiệp có chứng nhận EnviroStars.



Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà chủ doanh nghiệp tại quận King có thể có đủ điều kiện tham gia, hãy quét mã QR hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại kingcountyhazwastewa.gov.